

Số: /BC-UBND

Đồng Phú, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Trả lời kiến nghị của cử tri trước
Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII; Công văn số 56/HĐND ngày 03/6/2024 của HĐND huyện về việc bổ sung ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 30/5/2024. Qua văn bản trả lời của các ngành chức năng, UBND huyện báo cáo như sau:

1. Lĩnh vực giao thông, xây dựng, quy hoạch.

1.1. Cử tri Đinh Văn Siêu - ấp 3, xã Đồng Tâm kiến nghị:

Đập tràn trên đường Hồ Le, ấp 3, xã Đồng Tâm khi mùa mưa về lượng nước rất lớn gây nguy hiểm cho người dân đi qua đoạn đường này; thực tế đã xảy ra tai nạn chết người tại đập tràn này. Đề nghị huyện quan tâm làm lan can hai bên đập để hạn chế nguy hiểm cho bà con khi mùa mưa tới.

Trả lời

Hiện tại đập tràn (đường tràn qua suối) bằng bê tông xi măng đã được đầu tư từ lâu, dài khoảng 50m, khi mưa lớn lượng nước từ thượng lưu chảy qua đường tràn về suối khá lớn, lượng nước chảy siết nên rất nguy hiểm cho người dân lưu thông khi mưa lớn. Để đảm bảo an toàn, trước mắt UBND huyện đề nghị các hộ dân tránh lưu thông qua khu vực này khi mưa lớn, nước chảy siết để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra và giao UBND xã Đồng Tâm thường xuyên cảnh báo, tuyên truyền đến người dân khu vực ấp 3 không lưu thông qua đập tràn mỗi khi mưa, nước chảy siết.

UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các đơn vị khảo sát, tham mưu đầu tư cầu hoặc cống hộp đảm bảo thoát nước, an toàn giao thông cho Nhân dân (*không làm lan can theo kiến nghị của cử tri vì tích tụ rác, à cành cây gây cản trở dòng chảy, thoát nước chậm*).

1.2. Cử tri Phạm Văn Quế - ấp 5, xã Tân Hưng kiến nghị:

Đề nghị tu sửa tuyến đường từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện về đến Nhà văn hóa ấp 5 vì hiện nay đoạn đường này đã xuống cấp.

Trả lời

Tuyến đường đề nghị của cử tri, đã được UBND huyện bố trí nguồn vốn để thực hiện duy tu sửa chữa năm 2024. Ngày 04/5/2024, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2133/QĐ-UBND. Hiện nay, công trình đang triển khai các bước tiếp theo để chuẩn bị thực hiện thi công sửa chữa.

1.3. Cử tri Hứa Văn Thống - ấp Trảng Tranh và một số cử tri xã Tân Lợi kiến nghị:

Nhân dân địa phương rất phấn khởi khi tuyến đường liên xã Tân Lợi - Tân Hòa đã làm xong. Tuy nhiên vẫn chưa có rãnh thoát nước và việc đền bù, hỗ trợ cho người dân (*cây cối, hàng rào...*) vẫn chưa thực hiện xong. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trả lời

Dự án Nâng cấp mở rộng đường liên xã Tân Hòa – Tân Lợi được thiết kế với quy mô bề rộng nền đường 28m, trong đó mặt đường xe chạy 11m (đường BTNN 11m) còn lại 17m là lề đường và rãnh thoát nước dọc (sỏi đỏ). Đến nay dự án chỉ cơ bản hoàn thiện phần mặt đường và hệ thống thoát nước ngang còn lại lề đường và hệ thống thoát nước dọc chưa hoàn thiện do vướng giải phóng mặt bằng.

Trong thời gian qua, Ban Quản lý các dự án huyện (chủ đầu tư) đã phối hợp cùng UBND các xã Tân Hòa, Tân Lợi tổ chức vận động Nhân dân hiến đất, hiến cây để thực hiện dự án. Tuy nhiên, một số hộ dân không đồng ý và đề nghị bồi thường theo quy định. Mặt khác, công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến rất nhiều các đơn vị cùng phối hợp thực hiện, nhằm đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục, quy định hiện hành về bồi thường, giải phóng mặt bằng và đặc biệt là công tác xây dựng hệ số giá đất phải chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, do đó mất rất nhiều thời gian. Hiện nay, Ban Quản lý các dự án phối hợp cùng Trung tâm PTQĐ đẩy nhanh công tác kiểm kê áp giá bồi thường trình Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường chi trả cho người dân để dự án sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.

1.4. Cử tri Quách Đình Kiên - ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi kiến nghị:

Tuyến đường Tân Lợi - Tân Hòa hiện nay đã làm xong rất khang trang, sạch đẹp; đoạn đường ngã ba đường liên xã Tân Hòa - Tân Lợi đi trường Tiểu học và THCS Tân Lợi trước đây có đặt 1 cái cống thoát nước, nhưng từ khi khởi công xây dựng dự án thì đội thi công đã lấp bỏ. Khu vực này, khi trời mưa nước chảy rất mạnh, tràn vào nhà gây hư hại tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì vậy đề nghị cơ quan chức năng xem xét đặt lại cống để đảm bảo thoát nước và thuận tiện cho việc sinh hoạt của người dân.

Trả lời:

Dự án Nâng cấp mở rộng đường liên xã Tân Hòa – Tân Lợi được thiết kế với quy mô bề rộng nền đường 28m, trong đó mặt đường xe chạy 11m (đường BTNN 11m) còn lại 17m là lề đường và rãnh thoát nước dọc (sỏi đỏ). Đến nay dự án chỉ cơ bản hoàn thiện phần mặt đường và hệ thống thoát nước ngang còn lại lề đường và hệ thống thoát nước dọc chưa hoàn thiện do vướng giải phóng mặt bằng trong đó có vị trí nước chảy tràn vào nhà như kiến nghị của cử tri. Đoạn đi qua xã Tân Lợi có 01 vị trí cống ngang hiện hữu tại km 6+610 bị lấp, sau khi kiểm tra hiện trạng nhận thấy cống được đầu tư xây dựng rất lâu, lòng cống bị bồi lấp, hạ lưu cống không có đường tự thủy, nếu khai thông và nối dài cống nước sẽ ảnh hưởng vườn cao su của hộ dân khác. Tại km 6+485, (cách vị trí cống này khoảng 125m) đã xây mới cống ngang dẫn nước khi giải phóng được mặt bằng thì cống được rãnh dọc thì nước mưa sẽ được dẫn về vị trí cống mới.

Trong thời gian chờ hoàn thiện thủ hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý các dự án huyện (chủ đầu tư) phối hợp với đơn vị thi công tính toán phương án khắc phục tạm thời nhằm hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

1.5. Cử tri Nguyễn Văn Minh - khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú kiến nghị:

Đường Nguyễn Hữu Thọ nối dài đã triển khai lâu rồi, nhưng đến nay vẫn chưa được thi công. Đề nghị UBND huyện, cơ quan chức năng cho biết khi nào thi công.

Trả lời:

Theo hồ sơ thiết kế, dự án xây dựng đường Nguyễn Hữu Thọ nối dài có 08 thửa đất của 05 hộ gia đình và các cá nhân bị ảnh hưởng. Các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án đều vướng công trình nhà vật kiến trúc, việc bồi thường hỗ trợ phải thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục, quy định hiện hành về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác xây dựng hệ số giá đất được đảm bảo tính chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, do đó mất rất nhiều thời gian. UBND huyện đang khẩn trương chỉ đạo nay Ban Quản lý các dự án huyện phối hợp cùng Trung tâm PTQĐ, UBND thị trấn Tân Phú, đẩy nhanh công tác kiểm kê áp giá bồi thường gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu phê duyệt phương án bồi thường chi trả cho người dân để dự án sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

1.6. Cử tri Đỗ Trí Kiên - khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú kiến nghị:

- Tuyến đường số 3 (đường kết nối ĐT.741) đã thi công xong, đề nghị cho kết nối với các đường tổ; hiện nay phải đi lên vỉa hè, hành lang để vào đường tổ.

- Đường Âu Cơ nối với đường ĐT.741 cứ mưa là ngập, nước tràn vào nhà dân không thoát nước được, mặc dù có hệ thống thoát nước. Một số tuyến đường trong khu tái định cư khu phố Tân Liên cũng không thoát nước được. Đề nghị cơ quan chức năng sớm quan tâm kiểm tra, khắc phục sửa chữa.

Trả Lời

- Tuyến đường số 3 theo kiến nghị cử tri, đã thực hiện thi công khối lượng đạt khoảng 90%, trong quá trình thi công xuất hiện vị trí đấu nối với đường nhánh mà công tác khảo sát thiết kế chưa cập nhật. Hiện nay, Chủ đầu tư (Ban Quản lý các dự án huyện) đã phát hiện và đang hoàn thiện các nội dung phát sinh tăng, giảm khối lượng vỉa hè, cống để làm đường dẫn kết nối với các đường tổ, kết nối với tuyến số 3. Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo việc kết nối theo để đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho Nhân dân.

- Đường Âu Cơ nối với đường ĐT.741 và một số tuyến đường trong khu dân cư tập trung được thi công hoàn thiện giai đoạn 1, với hệ thống thoát nước dọc được đầu tư theo quy hoạch bằng cống tròn D80, công trình/dự án chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành và bàn giao. Trong thời gian đưa vào khai thác, sử dụng, vị trí ngã ba giao với Phú Riêng Đỏ - Âu Cơ các cửa thu nước, hố thu đã bị rác, đất bồi lấp do mưa tích tụ, một số miệng hố ga thu nước do người dân cố tình lấp bằng bê tông và vữa xi măng, gạch nên nước mưa không thoát được và chảy tràn đến đường Âu Cơ dẫn ra ĐT.741. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng yêu cầu Ban Quản lý các dự án huyện (chủ đầu tư) làm việc, yêu cầu nhà thầu khơi thông hệ thống thoát nước và đề nghị UBND thị trấn Tân Phú, Ban điều hành khu phố Tân Liên tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công và hiểu rõ công dụng, chức năng của hố ga thoát nước.

1.7. Cử tri Đào Ngọc Vân - khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú kiến nghị:

Tuyến đường số 4 (đường kết nối ĐT.741), đoạn dốc tổ 34 đi xuống có mương nước của nghĩa trang tổ 40 đổ xuống dẫn theo rác tắc lại, gây ô nhiễm môi trường và rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch đầu tư làm

mương thoát nước khu vực này.

Trả lời:

Tuyến đường kết nối số 4 từ ĐT.741 đến đường Đồng Phú Bình Dương hiện đang được triển khai thi công, theo thiết kế, đoạn dốc tổ 34 có bố trí cống thu, thoát nước dọc hai bên đường dẫn về suối Rạt. Trong thời gian qua, huyện gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận động Nhân dân nhận chi phí hỗ trợ bồi thường bàn giao mặt bằng để thi công công trình và khó khăn về bố trí vốn thực hiện nên dự án chưa hoàn thành. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Ban Quản lý các dự án huyện (chủ đầu tư) phối hợp cùng UBND thị trấn vận động người nhận bàn giao mặt bằng trước tại các vị trí nêu trên và đề nghị đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công, nhằm đảm bảo đáp ứng các kiến nghị của cử tri.

1.8. Cử tri Nguyễn Văn Đo - tổ 34, ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến kiến nghị:

Theo chủ trương của huyện mở rộng đường tổ là 10m; hiện tại tổ 34 ngoài đầu đường tổ quá hẹp, chỉ còn hơn 4m không thể mở rộng được đường. Đề nghị UBND huyện xem xét, có hướng để cho nhân dân mở rộng đường thuận tiện cho việc đi lại.

Trả lời:

Tất cả các tuyến đường Tổ trên địa bàn huyện theo bản đồ địa chính được duyệt năm 1998 và năm 2009 đều thể hiện hành lang lộ giới 10m (5m từ tim) việc xây dựng nhà ở, hàng rào.... của Nhân dân từ những năm 1978 đến nay, phần lớn là tự xây dựng, công tác quản lý của xã trong những năm qua chưa sâu sát dẫn đến các hộ dân có đất tiếp giáp với các tuyến đường nói chung, đường ĐT.741 nói riêng, phần lớn là xây dựng vi phạm hành lang lộ giới, lấn chiếm hành lang lộ giới. Tình trạng trên xảy ra từ rất lâu và trong thời gian dài, việc sử dụng đất cũng đã ổn định, phần đất hành lang lộ giới có phần thuộc quyền sử dụng đất hạn chế của Nhân dân, do đó chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng. UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri và đề nghị UBND các xã, thị trấn nói chung, xã Tân Tiến nói riêng tiến hành lựa chọn các tuyến đường tổ nhỏ hẹp, thắt cổ chai có khả năng vận động nhân dân hiến đất hoặc trả lại đất hành lang lộ giới để Nhà nước cải tạo, mở rộng giao lộ ...; trên tinh thần đó UBND huyện sẽ ưu tiên xem xét đầu tư mở rộng, hoặc sẽ từng bước xây dựng Kế hoạch, phương án để giải phóng mặt bằng, đầu tư mở rộng các đường tổ trong thời gian tới; Đồng thời mong cử tri chia sẻ với những khó khăn về ngân sách, kinh phí đầu tư hạn hẹp hằng năm của huyện.

1.9. Cử tri Nguyễn Văn Chấn - ấp 4 (TK 390), xã Tân Lập kiến nghị:

Khu vực Tiểu khu 390 thuộc ấp 4 có khoảng 50 hộ dân sinh sống (*trong đó có một số ít sống theo mùa vụ*), tuy nhiên do địa bàn cách biệt với khu dân cư trung tâm của xã nên chưa được sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành như đường, điện, Internet (*đường điện hiện nay 1 số hộ phải kéo nhờ từ huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương, vì đường điện xa dẫn đến điện yếu, sóng viễn thông không có...*). Đề nghị cơ quan chức năng có phương án đưa vào danh mục đầu tư để tiểu khu 390, ấp 4 được hưởng phúc lợi xã hội.

Trả lời:

Vị trí Tiểu khu 390 ấp 4, khu vực theo kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Chấn cách ngã ba mỏ đá khoảng 4km, trong khu vực tiểu khu 390 có 3 hộ dân có nhà và sinh sống canh tác trực tiếp, thường xuyên và 4 nhà là nhà dùng để quản lý vườn/rẫy, nhà dùng để tránh nắng, mưa, cất giữ vật tư phục vụ nông nghiệp chỉ ở theo mùa vụ, còn lại là

vườn/rẫy (không có nhà). Đường vào khu vực tiểu khu 390 là đường sỏi đỏ hiện hữu, đảm bảo ô tô, xe máy lưu thông thuận tiện, dọc theo đường giao thông có tuyến đường điện trung áp 3 pha do các trại heo tư nhân đầu tư.

Trong khu vực tiểu khu 390 chỉ có 3 hộ dân ở trực tiếp, thường xuyên đã có điện (do kéo nhờ qua Trạm biến áp của trại heo), về quy hoạch khu vực này cũng không được các cấp, các ngành tỉnh/huyện quy hoạch Khu dân cư, quy hoạch đất ở, do đó về pháp lý UBND huyện không có cơ sở để đầu tư từ ngân sách nhà nước; về phía Doanh nghiệp, việc đầu tư điện, sóng viễn thông trong khu vực này là không đảm bảo hiệu quả kinh tế, do đó không có cơ sở để các doanh nghiệp phê duyệt dự án đầu tư. UBND huyện mong cử tri chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc nêu trên.

1.10. Cử tri Trần Tịnh - ấp 1, xã Đồng Tâm kiến nghị:

1.10.1. Đề nghị chủ đầu tư xây dựng cầu Năm Tấn vào ấp 1, xã Đồng Tâm giám sát việc thi công và nghiệm thu cầu. Tôi thấy kè đá chống sạt lở khi lũ cuốn chưa thật sự bảo đảm; kè đá có trát bê tông mới, xong vài tháng đã nứt nẻ; phần kè đá còn lại chỉ có rọ đá bằng lưới B.40. Đề nghị cần phải thi công bổ sung để công trình đảm bảo chất lượng.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Ban Quản lý các dự án huyện kiểm tra, trả lời tại Báo cáo số 120/BC/BQLCDA ngày 01/7/2024. Theo đó:

Cầu Năm Tấn đã được Ban Quản lý các dự án và các đơn vị liên quan triển khai thi công xây dựng hoàn thành đầu năm 2024, hiện đã đưa vào khai thác sử dụng nhằm đảm bảo lưu thông cho các hộ dân hai bên cầu, đặc biệt khoảng 400 hộ gia đình phía trong cầu. Trong suốt quá trình thi công công trình, Ban Quản lý các dự án phối hợp cùng các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, nghiệm thu theo từng giai đoạn.

Để vừa sớm hoàn thành dự án, vừa đảm bảo việc đi lại của người dân nên các hạng mục của dự án được triển khai khi công cùng lúc; như vừa xây kè đá, vừa thi công đắp đất tại hai bên mố cầu. Trong quá trình đó, đơn vị sử dụng xe lu rung với lực rung mạnh tạo áp lực lớn lên thân kè đá nên gây ra hiện tượng nứt trên thân kè đá. Ban Quản lý các dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công xử lý để đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng.

Đối với phần kè đá sử dụng rọ đá bằng lưới B40: Đã được thi công đúng với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Việc thiết kế chống sạt lở bằng đá học xây, bằng rọ đá hoặc bằng phương pháp khác (ví dụ như bằng bê tông, bằng cừ tràm...) là tùy thuộc vào điều kiện về kinh tế, kỹ thuật, địa chất, địa hình tự nhiên... để tính toán, lựa chọn, phương án thiết kế phù hợp. Phương án thiết kế kè bằng rọ đá lưới B40 đã được tư vấn thiết kế tính toán là đảm bảo, hiệu quả, công năng sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tế của công trình.

Tuy nhiên qua ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý các dự án thường xuyên kiểm, thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trong suốt thời gian bảo hành công trình theo quy định.

1.10.2. Tuyến đường từ cây số 12 QL.14 đi vào khu Tái định canh định cư đã xuống cấp, hư hỏng nhiều chỗ thành hố lầy lội. Đề nghị cơ quan quản lý quan tâm sớm sửa chữa, đặt tên đường và biển báo hiệu trên tuyến đường này.

Trả lời:

Tuyến đường cử tri kiến nghị là đường ĐH Đồng Tâm – Thuận Lợi có kết cấu lán

nhựa được đầu tư từ lâu, đến tháng 03/2022 được UBND huyện phê duyệt duy tu, sửa chữa láng nhựa lại những vị trí hư hỏng (tại Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 8/3/2022). Hiện nay, nhu cầu lưu thông trên tuyến đường ngày càng tăng, xe có tải trọng lớn lưu thông ngày càng nhiều nên mặt đường láng nhựa tiếp tục hư hỏng, bong tróc nhựa và một số vị trí hư hỏng nền đá tạo ổ gà. UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND xã Đồng Tâm khảo sát tham mưu phê duyệt dự toán duy tu sửa chữa từ nguồn kinh phí sự nghiệp hoặc bổ sung vào danh mục đầu công năm 2025 khi cân đối được nguồn kinh phí.

Về việc lắp đặt biển báo: Hiện nay tuyến đường Đồng Tâm – Thuận Lợi đã được lắp các biển báo nguy hiểm (biển báo ngã ba, ngã tư, đường giao nhau...). Trong 6 tháng cuối năm 2024, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ bổ sung thêm các biển báo tải trọng và tốc độ theo kết quả khảo sát tại biên bản ngày 12/4/2024 (đã được các cơ quan chuyên môn và UBND xã thống nhất).

2. Lĩnh vực đất đai, môi trường.

2.1. Cử tri Nguyễn Đình Cường - ấp 5, xã Đồng Tâm kiến nghị:

Gia đình tôi có thửa đất mang tên mẹ tôi (*bà Nguyễn Thị Quý*), số phát hành: S0551118, số vào sổ 142 ngày 17/12/2000 do huyện Phước Long (*nay là huyện Phú Riềng*) cấp; sau này, khi tiến hành đo vẽ chính quy thì mới phát hiện huyện Phước Long cấp nhầm sổ. Năm 2017, huyện Phú Riềng đã ra quyết định thu hồi Giấy CNQSDĐ của gia đình tôi để giao lại cho huyện Đồng Phú cấp lại Giấy CNQSDĐ. Trong thời gian đó, gia đình tôi đã làm mất Giấy CNQSDĐ của thửa đất nêu trên; tôi đã làm đơn có mất, đã đăng tin trên báo, đài Bình Phước 03 kỳ liên tục; Từ năm 2021 đến nay, gia đình tôi đã đi lại nhiều lần và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, nhưng vẫn chưa làm lại được Giấy CNQSDĐ. Kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho gia đình tôi.

Trả lời

Nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Đình Cường, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 616/TNMT ngày 24/6/2024 gửi UBND xã Phú Trung, huyện Phú Riềng đề nghị cung cấp thông tin đối với hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất của hộ bà Lê Thị Quý. Sau khi có kết quả cung cấp thông tin của UBND xã Phú Trung. Sau khi có kết quả phản hồi của UBND xã Phú Trung, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo cho cử tri được biết.

2.2. Cử tri Lê Thị Đào - ấp 2, xã Đồng Tâm kiến nghị:

Gia đình tôi có 1,3 ha đất bị thu hồi, nhưng không được hưởng chính sách bồi thường; gia đình tôi đã khiếu nại nhiều lần và đã được Thanh tra tỉnh giải quyết. Hiện nay, gia đình chấp nhận kết quả giải quyết của Thanh tra tỉnh; Tuy nhiên, kiến nghị các cấp có chính sách hỗ trợ cho gia đình bà 01 hoặc 02 suất đất tái định cư.

Trả lời

Đối với nội dung cử tri kiến nghị gia đình bà có 1,3 ha đất bị thu hồi nhưng không được hưởng chính sách bồi thường: Nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri đã được UBND huyện Đồng Phú xem xét, giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 4085/QĐ-UBND

ngày 14/8/2023. Sau đó, tiếp tục được UBND tỉnh Bình Phước xem xét giải quyết khiếu nại lần hai tại Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Bình Phước. Đến nay, hộ bà Lê Thị Đào đã đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 nêu trên.

Đối với kiến nghị của cử tri đề nghị hỗ trợ 01 đến 02 lô đất tái định cư: Hộ gia đình bà Lê Thị Đào không thuộc trường hợp được bồi thường về đất, không thuộc trường hợp được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Do đó, kiến nghị của cử tri không có cơ sở xem xét, giải quyết.

2.3. Cử tri Nguyễn Đình Chung - ấp 5, xã Đồng Tâm kiến nghị:

Gia đình ông có 01 thửa đất mua năm 2017, được cấp sổ thuê. Nay, do chính sách thay đổi, thửa đất của gia đình tôi đủ điều kiện được cấp sổ giao; gia đình tôi đã làm đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nhưng đến nay đã 03 năm vẫn chưa được cấp sổ giao. Vừa qua, tôi được biết, hồ sơ của tôi đã xong, đã chuyển qua UBND huyện để ra quyết định nhưng bị thất lạc. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết giúp gia đình tôi.

Trả lời

Đối với kiến nghị của cử tri, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 729/BC-TNMT ngày 16/11/2023. Qua kiểm tra, thửa đất của gia đình ông Nguyễn Đình Chung là Thửa đất số 24, Tờ bản đồ 26, xã Đồng Tâm có nguồn gốc thuộc diện tích đất tách khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng được giao về UBND huyện quản lý theo Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh. Hiện nay, UBND huyện đang rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cấp Giấy CNQSD đất đối với diện tích đất khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng từ năm 2007 đến nay; xin ý kiến, hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở, ngành. Sau khi có hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo đến cử tri được biết.

2.4. Cử tri Phạm Văn Quế - ấp 5, xã Tân Phước kiến nghị:

Tuyến đường Đồng Tiến - Tân Phú thi công, thời gian hoàn thành quá chậm, một số hộ dân đã hiến đất từ rất lâu, nhưng không tách được thửa. Đề nghị các cấp có hướng giải quyết cho dân.

Trả lời:

Ngày 19/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời đại diện Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận Tải, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố tiến hành họp để thống nhất hướng giải quyết đối với các trường hợp tách thửa liên quan đến các tuyến đường giao thông đang triển khai thi công. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 699/SGTVT-HTGT ngày 10/6/2024 và ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 19/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã thành phố để thống nhất thực hiện theo quy định. Sau khi có văn bản hướng dẫn, UBND huyện sẽ thông báo cho người dân thực hiện theo quy định.

2.5. Cử tri Nguyễn Thị Đào - ấp Suối Đồi, xã Tân Hưng kiến nghị:

Những người dân đã hiến đất trên đoạn đường Thanh Niên thuộc ấp Suối Đồi, xã Tân Hưng đã 1 năm nay, nhưng trong quá trình người dân đi làm sổ thì yêu cầu phải lên huyện để xin quyết định thu hồi đất do huyện cấp; người dân cảm thấy bất cập và rất phiền hà. Đề nghị UBND huyện, cơ quan có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện cho dân.

Trả lời:

Do nội dung kiến nghị của cử tri không nói rõ thửa đất thuộc vị trí nào nên không xác định được vị trí thu hồi đất. Việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất được quy tại Điều 65, Luật đất đai 2013. Về trình tự thủ tục được thực hiện theo đúng quy định tại Thủ tục hành chính số 5 (Mã số TTHC: 1.005367 000.00.00.H10) ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh.

2.6. Cử tri Lê Thị Tuyền - ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi kiến nghị:

Nhà tôi có 1 mảnh đất khoảng 2 sào, hướng bắc giáp suối, qua suối là nhà tôi. hướng Tây giáp đất nhà ông Hoàng Văn Quân, hướng nam giáp nhà ông Hoàng Văn Tàu, hướng Đông giáp nhà ông Trương Văn Phú. Đợt đầu đo đất nhà tôi thửa số 235; 265 có đất ở, đất nông nghiệp, đất ruộng đã có sổ. Nhưng 2 sào này chưa được đo đạc. Trên mảnh đất đó trước đây tôi có trồng cây cao su và có 1 cái ao cá. Hiện nay, tôi đã lấp ao và cắt cây cao su; trên mảnh đất có chôn chông tôi là ông Hà Văn Giang và em trai tôi là ông Lê Văn Thăng. Cuối năm 2022, tôi có lên gặp địa chính xã để hỏi sao chưa có sổ thì được địa chính kiểm tra và cho tôi biết miếng đất đó không phải tên tôi mà là tên của người khác. Mảnh đất này tôi khai phá từ năm 1991, ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp, gia đình tôi canh tác mảnh đất đó từ đó tới nay. Tôi muốn hỏi mảnh đất đó được đo đạc khi nào, tại sao lại có tên của người khác. Tôi muốn làm sổ thì thủ tục ra sao. Đề nghị UBND huyện, cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét và trả lời giúp tôi.

Trả lời:

Qua kiểm tra, diện tích đất theo kiến nghị của bà Lê Thị Tuyền thuộc thửa đất số 329 và số 330, Tờ bản đồ số 18, xã Tân Lợi và chưa có ai kê khai đăng ký trong Sổ Mục kê của xã Tân Lợi. Do đó, đề nghị bà Lê Thị Tuyền liên hệ UBND xã Tân Lợi để thực hiện đăng ký kê khai và được hướng dẫn thủ tục Cấp giấy CNQSD đất theo quy định.

2.7. Cử tri Nguyễn Văn Minh - khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú kiến nghị:

Một số hộ dân đã hiến đất làm đường Nguyễn Hữu Thọ nói dài chưa được điều chỉnh Giấy CNQSDĐ. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều chỉnh Giấy CNQSDĐ theo thực tế sử dụng đất, tạo điều kiện người dân an tâm làm ăn sinh sống.

Trả lời:

Dự án Xây dựng đường Nguyễn Hữu Thọ nói dài, không có trường hợp nào đồng ý hiến đất để thực hiện dự án. Các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án đều phải hỗ trợ bồi thường theo quy định, do đó đến nay chủ đầu tư (Ban Quản lý các dự án huyện) chưa nhận được Giấy CNQSDĐ nào theo ý kiến của cử tri.

2.8. Cử tri Lê Thị Vuồn - ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú kiến nghị:

Gia đình tôi đồng ý hiến đất làm đường cho các hộ dân bên trong đi. Nhưng trên bản đồ địa chính lại không thể hiện đường. Gia đình tôi có đông con, muốn tách thửa để cho đất con làm nhà cũng không được vì không thể hiện đường trên Giấy CNQSDĐ. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét để gia đình tôi được tách thửa cho con xây dựng nhà ở.

Trả lời:

Điều kiện tách thửa đất được quy định tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Phước. Theo kiến nghị của cử tri Lê Thị Vuôn, GCN QSD đất của gia đình bà không thể hiện đường thì không đủ điều kiện tách thửa do không tiếp giáp đường giao thông. Do đó, kiến nghị của cử tri không có căn cứ để xem xét.

2.9. Cử tri Nguyễn Thị Kim Thắng - khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú kiến nghị:

Tôi có đất bị thu hồi tại tuyến đường số 3 (*đường kết nối ĐT.741*). Nhà nước bồi thường cho nhà tôi với đơn giá không đủ để mua một nền đất ở tái định cư. Do đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền bồi thường cho gia đình tôi bằng đất, chứ gia đình tôi không nhận tiền.

Trả lời:

UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý các dự án (đơn vị đại diện chủ đầu tư) phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quy hoạch đất huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu, báo cáo tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết ý kiến cử tri trong thời gian tới theo đúng quy định.

2.10. Cử tri Phạm Thị Dinh - ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến kiến nghị:

Có đơn yêu cầu cấp đất tái định cư cho 5 hộ dân được xã Tân Tiến cấp đất tái định cư năm 2011, nay yêu cầu UBND huyện cấp Giấy CNQSDĐ cho gia đình bà và các hộ dân (*đất sân bóng ấp Thái Dũng*). Nếu không thì đề nghị trả lại đất cho hộ chúng tôi.

Trả lời:

Về nội dung kiến nghị của cử tri, UBND xã Tân Tiến đã có Công văn số 24/UBND ngày 07/02/2024 về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Hà Huy Hoàn đại diện cho 5 hộ dân liên quan đến việc cấp Giấy CNQSDĐ đất thuộc quy hoạch sân bóng ấp Thái Dũng.

2.11. Cử tri Phạm Đắc Duân - ấp 3, xã Tân Lập kiến nghị:

Đường vành đai suối Giai, gia đình ông đã hiến đất làm đường mảnh số 01 là 5,4 xào và mảnh số 02 là 8.000 m², đã 03 năm nay không cho chuyển đổi mục đích đất thổ cư và tách thửa. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét. Nếu không, đề nghị trả lại đất cho hộ chúng tôi và bồi thường cây trồng.

Trả lời:

Thửa đất cử tri Phạm Đắc Duân kiến nghị là Thửa đất số 535, Tờ bản đồ số 23 (được tách từ Thửa đất số 8, Tờ bản đồ số 23), Bản đồ địa chính năm 2009 xã Tân Lập. Qua kiểm tra, rà soát bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đồng Phú và bản đồ quy hoạch nông thôn mới xã Tân Lập đã được phê duyệt thì thửa đất nêu trên thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ với UBND xã Tân Lập để thực hiện thủ tục đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trước khi lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn theo quy định.

2.12. Cử tri Phạm Văn Kiều - ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi kiến nghị:

Công ty Minh Long tại khu vực ấp Thuận Hòa 2, khi san lấp mặt bằng đất đai chảy, sạt lở xuống khu vực suối khoảng nửa km, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân khu vực này. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Trả lời:

Ngày 18/6/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Thuận Lợi và Ban điều hành ấp Thuận Hòa 2 tiến hành kiểm tra, xác minh theo nội dung phản ánh của cử tri, qua đó xác định: Năm 2022, Công ty Cổ phần TMDV Minh Long (*sau đây gọi tắt là Công ty*) đã tiến hành san lấp mặt bằng phần diện tích phía cuối đất của Công ty, gây sạt lở đất xuống khu vực suối Ốc vào mùa mưa, ảnh hưởng tới việc tưới tiêu của các hộ dân xung quanh. UBND xã đã tổ chức làm việc với các hộ dân xung quanh và Công ty; theo đó, Công ty đã đồng ý hỗ trợ 50 triệu đồng cho 05 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng (ông Kiều là người đại diện các hộ dân nhận tiền hỗ trợ).

Hiện trạng sử dụng đất tại buổi kiểm tra ngày 18/6/2024: Công ty chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả do việc san lấp đất của Công ty năm 2022 gây ra. Hiện Công ty đang đào mương để gom nước mưa, không để chảy tràn qua khu vực san lấp dẫn tới sạt lở đất.

Qua làm việc, Công ty cam kết sẽ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả xong trước ngày 30/8/2024. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và tham mưu chỉ đạo thực hiện.

2.13. Cử tri Đỗ Trung Hiếu - ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến kiến nghị:

Trên địa bàn ấp Cầu 2 có cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống (*cá, bò viên ...*) Công ty Ý Lan. Tuy nhiên, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Đã tiến hành kiểm tra nhưng chưa thấy xử lý dứt điểm. Đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm giải quyết dứt điểm để không làm ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Ngày 27/6/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, UBND xã Đồng Tiến, ban ấp Cầu 2 và đại diện cử tri tiến hành kiểm tra theo kiến nghị của cử tri tại Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ý Lan, địa chỉ: Ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; kết quả như sau:

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ý Lan (sau đây viết tắt là Công ty) có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 3801149952 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 23/10/2018; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, số 00001 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 23/10/2018; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 393984 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH và CN theo Quyết định số 62312/QĐ-SHTT ngày 26/7/2021; Giấy chứng nhận CXS 1-1969, sửa đổi năm 2020 - HACCP (phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu) về chế biến và cung cấp thịt đông lạnh, các sản phẩm chế biến sẵn từ thịt, thủy hải sản số: 2019-HACCP-8197 do Tổ chức chứng nhận quốc tế BVQA chứng nhận ngày 19/04/2022.

Công ty hoạt động sản xuất các sản phẩm: Cá viên, tôm viên, bò viên, hải sản rau củ viên, ... với quy mô khoảng 5 tấn/tháng. Chất thải rắn phát sinh được thu gom và xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt (đội thu gom rác thải của xã thu gom). Nước thải được thu gom theo đường ống vào hầm xử lý 4 ngăn, xử lý bằng than hoạt tính, không xả nước thải ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất (do nhu cầu đơn hàng), không xả nước thải ra môi trường.

- Ý kiến của cử tri: Trước đây Công ty hoạt động có phát sinh mùi hôi, nước thải chưa được thu gom, xử lý triệt để; tuy nhiên, thời gian gần đây Công ty đã thực hiện tốt việc thu gom, xử lý; tình trạng nước thải và mùi hôi phát sinh đã được khắc phục.

- Ý kiến của đại diện Công ty: Thời gian đầu Công ty mới hoạt động nước thải được thu gom vào hầm chứa nhỏ nên chưa xử lý triệt để, và đôi khi ống nước bị hư hỏng làm nước thải chảy tràn ra gây mùi hôi. Hiện nay, Công ty đã khắc phục bằng biện pháp xây thêm hầm xử lý 4 ngăn với tổng thể tích khoảng 30m³, xử lý bằng than hoạt tính nên đã khắc phục được mùi hôi phát sinh và không xả nước thải ra môi trường. Công ty cam kết trong quá trình hoạt động thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, không để phát sinh mùi hôi và không xả nước thải ra môi trường xung quanh.

Qua kiểm tra, đã yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định, tăng cường các biện pháp xử lý, giảm thiểu mùi hôi, thu gom, xử lý nước thải, không xả nước thải ra môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhân dân xung quanh. Nếu Công ty thực hiện không đúng cam kết, xả thải và gây ô nhiễm môi trường thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

2.14. Cử tri Nguyễn Thị Cử - Ấp 5, xã Đồng Tâm kiến nghị:

Ngày 02/7/2021, tôi có gửi đơn đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết cấp đổi Giấy CNQSD đất từ độc lập sang chính quy đối với Thửa đất số 26, Tờ bản đồ số 17, xã Đồng Tâm. Đến ngày 21/7/2021, tôi có nhận được Thông báo số 3077/TB-UBND của UBND huyện về thụ lý kiến nghị của bà Nguyễn Thị Cử và bà Nguyễn Thị Xinh. Tuy nhiên đến nay đã 2 năm 8 tháng mà tôi vẫn chưa nhận được kết quả và cũng không nhận được thông tin nào về việc cấp đổi giấy CNQSD đất cho tôi. Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Qua kiểm tra diện tích đất của bà Nguyễn Thị Cử đã được UBND huyện Phước Long (cũ) cấp GCNQSDĐ số 569/TKé-ĐL.QSDĐ/UB ký ngày 17/6/2004, diện tích 20.000m² thuộc Thửa đất số PT1 và PT2 có thể hiện đường giao thông; tuy nhiên, Giấy CNQSD đất nêu trên thuộc trường hợp cấp GCNQSDĐ sai địa giới hành chính. Ngày 01/08/2011, UBND huyện Phú Riềng (trước đây là huyện Phước Long) đã ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND thu hồi Giấy CNQSDĐ của bà Cử.

Hiện nay, diện tích đất của bà thuộc địa bàn xã Đồng Tâm, theo bản đồ 2009 của xã Đồng Tâm thì diện tích đất của bà Nguyễn Thị Cử thuộc Thửa đất số 26, Tờ bản đồ số 17, diện tích: 40.528,5m².

Theo Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 09/06/2020 và Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 25/10/2021 của UBND xã Đồng Tâm thì hiện trạng thực tế có con đường rộng khoảng 3m, chiều dài khoảng 240m đi qua đất của 03 hộ dân (trong đó có đất của bà Cử). Tuy nhiên, bản đồ chính quy 2009 của xã Đồng Tâm và bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú năm 2023 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 22/6/2023) thì Thửa đất số 26, Tờ bản đồ số 17 không thể hiện đường đi.

Do đó, để cấp đổi giấy CNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Cử cần thực hiện việc cập nhật đường giao thông vào bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục đề lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Phú. Đề nghị cử tri liên hệ UBND xã Đồng Tâm để được kiểm tra, rà soát và báo cáo đề xuất để xem xét điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Lĩnh vực Điện, Nước, Viễn thông:

3.1. Cử tri Phạm Minh Tú - ấp 8, xã Tân Lập kiến nghị:

Đường điện cuối tổ 32, ấp 8 trước đây đã được kéo điện, đoạn khoảng 500m kéo dọc theo đường của Lô cao su Nông trường Cao su Tân Lập cách xa khu dân cư. Hiện nay, đường bê tông đã được làm, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khảo sát để di dời đường điện từ vị trí đường đất cũ sang vị trí đường bê tông mới để đảm bảo an toàn và mỹ quan phù hợp với đường bê tông hiện nay.

Trả lời:

Lưới điện hạ thế khu vực cử tri kiến nghị trước đây được điện lực phối hợp với UBND xã Tân Lập lựa chọn phương án thi công; hiện nay đang vận hành an toàn. Mặt khác, để thực hiện việc di dời phải tốn nhiều chi phí phát sinh và phải lập kế hoạch vốn trình Điện lực tỉnh phê duyệt. Do vậy hiện nay điện lực Đồng Phú chưa thể thực hiện di dời lưới điện như kiến nghị của cử tri.

3.2. Cử tri Nguyễn Thị Gái - ấp 5, xã Tân Lập kiến nghị:

Đường tổ 19a, ấp 5 nói dài, đây là tuyến đường bê tông mới mở. Hiện nay chưa có đường điện (*khoảng 10 hộ dân đang kéo nhờ đường dây điện từ xã An Bình*). Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm khảo sát và hỗ trợ kéo đường dây điện tại tuyến đường nói trên.

Trả lời:

Vào năm 2022, khu vực cử tri kiến nghị đã được Điện lực Đồng Phú đầu tư 500m đường dây trung thế, 600m đường dây hạ thế, 01 trạm biến áp 1x50kVA, với tổng chi phí khoảng 700 triệu đồng.

Để tiếp tục đầu tư cấp điện cho 09 hộ còn lại của khu vực này, cần đầu tư thêm 01km đường dây trung thế, 800 m đường dây hạ thế, 01 trạm biến áp 1x50kVA, với tổng mức đầu tư khoảng 900 triệu đồng, dự kiến sáu đầu tư là 90 triệu đồng/hộ. Do vậy, hiện nay, Điện lực Đồng Phú chưa thể sắp xếp, bố trí được nguồn vốn để đầu tư.

4. Lĩnh vực liên quan chính sách, xã hội.

4.1. Cử tri Hứa Vĩnh Hạnh - ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú kiến nghị:

Hiện nay ở các cổng trường học trên địa bàn xã bán các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc có khả năng gây độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu học sinh. Đề nghị các cấp thẩm quyền có biện pháp quản lý và giải quyết.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Thuận Phú, Trạm Y tế xã kiểm tra về an toàn thực phẩm trước cổng trường trên địa bàn xã Thuận Phú. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp buôn bán, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lưu thông hoặc bày bán trước cổng trường. Mặt khác, do đang trong thời gian nghỉ hè nên không có cơ sở buôn bán quanh khu vực cổng trường.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường kiểm tra liên ngành về vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh quanh khu vực trước cổng trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm đối góp phần phòng chống ngộ

độc, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân.

4.2. Cử tri Nguyễn Thị Minh - ấp 2, xã Đồng Tâm kiến nghị:

Tháng 9/2023, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Phú có xử vụ án đánh người gây thương tích giữa con tôi là Lê Đình Chính và ông Lê Văn Quang. Theo quyết định của Tòa án ông Lê Văn Quang phải bồi thường cho con tôi số tiền là 35 triệu đồng. Tháng 10/2023, gia đình tôi có nộp quyết định của Tòa án sang Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; cho đến nay, Cơ quan Thi hành án Dân sự huyện vẫn chưa giải quyết vụ việc của gia đình tôi. Chúng tôi có hỏi thì được trả lời là tiền bồi thường ít quá khó cưỡng chế. Vậy, tôi xin hỏi vụ việc của gia đình tôi có thể thi hành án không và cần thời gian bao lâu để giải quyết xong.

Trả lời:

Vụ việc mà cử tri kiến nghị đã được chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiến hành xác minh tài sản của người phải thi hành án, thực hiện các thủ tục bảo vệ quyền và nghĩa vụ đương sự theo quy định; đồng thời, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện đã có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Công văn số 18/CCTHADS ngày 17/6/2024 gửi kèm theo.

4.3. Cử tri Lê Thị Đào - ấp 2, xã Đồng Tâm kiến nghị:

Mùa điều năm nay mất mùa, đề nghị chính quyền các cấp có chính sách hỗ trợ cho người dân.

Trả lời:

Niên vụ điều năm 2024, năng suất điều bình quân toàn huyện là 10,6 tạ/ha; trong đó, ở 03 xã Thuận Phú, Đồng Tâm, Tân Hòa năng suất điều thấp hơn so với năng suất bình quân chung toàn huyện (*xã Thuận Phú có năng suất thấp nhất là 0,72 tạ/ha; tại xã Đồng Tâm năng suất bình quân 6 tạ/ha*).

Tuy nhiên, việc hỗ trợ mất mùa điều niên vụ 2023-2024, không nằm trong danh mục các nội dung phát triển ngành điều theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành điều Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (*các nội dung của Kế hoạch gồm: Lập bản đồ chuyên canh vùng điều, cấp giấy chứng nhận QSD đất hoặc hợp đồng giao khoán đất lâm phần, nhân giống điều mục tiêu đạt năng suất 2,5 tấn/ha, phát triển hợp tác sản xuất trong chế biến điều, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng vùng điều nguyên liệu, hỗ trợ xuất và nhập khẩu điều, hỗ trợ tái canh vườn điều già cỗi, liên kết tiêu thụ sản phẩm điều*) và việc hỗ trợ mất mùa điều phải căn cứ vào tình hình sâu, bệnh gây thiệt hại trên diện rộng, theo chỉ đạo UBND tỉnh. Do vậy, UBND huyện không có cơ sở để triển khai hỗ trợ.

4.4. Cử tri Hà Như Hiền - ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi kiến nghị:

- Trường PTTH Đồng Phú thu nhiều khoản đóng góp của phụ huynh học sinh (*ví dụ như: Quỹ cha mẹ học sinh: 200.000đ, tiền xe đạp: 150.000đ, số liên lạc điện tử: 70.000đ, tiền khuyến học khuyến tài: 320.000đ...*), như vậy có đúng với quy định không. Đề nghị các cấp giám sát việc thực hiện các khoản thu trong nhà trường, tránh việc lạm thu và ảnh hưởng.

- Trường PTTH Đồng Phú cấm học sinh mang điện thoại vào lớp, trong khi đó giáo viên lại được đưa vào. Một số giáo viên đã sử dụng điện thoại trong giờ dạy, có lúc nghe

điện thoại mất 15 - 20 phút, thậm chí mất 1/2 thời gian của tiết học. Đề nghị cơ quan xem xét, chấn chỉnh để thầy trò tập trung vào tiết học, không làm ảnh hưởng vào việc học tập của các cháu.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Trường THPT Đồng Phú kiểm tra, rà soát và trả lời tại Công văn số 215/THPTĐP ngày 01/7/2024 (kèm theo).

*Ngoài các ý kiến của cử tri nêu trên đã được một số cơ quan, đơn vị trả lời, giải quyết làm rõ; còn một số ý kiến, kiến nghị, UBND huyện đã giao cho các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý, giải quyết, tuy nhiên đến nay, chưa giải quyết xong và chưa có văn bản trả lời cử tri hoặc việc giải quyết trả lời chưa thỏa đáng. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực HĐND huyện sau.

Trên đây là Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2024 - HĐND huyện khóa XII, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện được biết và thông báo đến cử tri./.

Nơi nhận:

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, PCT.UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng: KT và HT, TN và MT, LĐ – TB và XH, NN và PTNT;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ;
- Điện lực Đồng Phú;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV các khối;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn